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Fyrirspurn
til iðnaðarráðherra um nýjar reglur Evrópusambandsins á sviði orkumála.

Frá Steingrími J. Sigfússyni.

1. Hefur iðnaðarráðuneytið fylgst með áformum Evrópusambandsins um setningu nýrra
reglna á sviði orkumála, sbr. kynningu framkvæmdastjórnar ESB 19. september sl.?

2. Hvaða áhrif mundu slíkar reglur hafa hér á landi?
3. Kemur til greina að Ísland leiti eftir undanþágu frá hinum væntanlegu reglum?


